



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
10 มีนาคม 2564



ประเด็นข่าว

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ข่าวหุ้น) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, กท.ธุรกิจ, แนวหน้า, thaipbs, workpointtoday, infoquest, efinancethai, js100, INN, mcot, worldmeters)  
-สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อสะสม 118,136,192 ราย เสียชีวิต 2,620,781 ราย รักษาหาย 93,820,238 ราย ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 116 ส่วนในประเทศไทย ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงาน พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 60 ราย ยอดติดเชื้อสะสม 26,501 ราย ยังรักษาอยู่ 565 ราย หายป่วยแล้ว 25,851 คน ผู้เสียชีวิตคงที่ 85 ราย

-ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ได้แก่ ทั่วโลกฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 300 ล้านโดส ใน 114 ประเทศ ขณะที่อาเซียนฉีดแล้ว 8 ประเทศ ญี่ปุ่น พัฒนาเข็มฉีดยาแบบใหม่ฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ได้ขวดละ 7 โดส จากเดิม 6 โดส และได้เริ่มวางขายชุดตรวจ COVID-19 ในตู้ขายของอัตโนมัติให้ประชาชนเข้าถึงง่าย สิงคโปร์ ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้กลุ่มผู้สูงอายุให้ครบทุกคน

### ประเด็นที่มีผลกระทบ

#### 1.ลดวันกักตัว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, ผจก.รายวัน 360 องศา)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. โพสต์เฟซบุ๊กถึงข้อเสนอลดวันกักตัว โดยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ระบุว่า ทั่วโลกฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้วมากกว่า 250 ล้านโดส ทำให้มีภูมิคุ้มกันและลดการติดเชื้อได้มากขึ้น จึงมีมติเห็นชอบลดวันกักตัวใน 3 กรณี คือ 1. คนต่างชาติมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 14 วัน ไม่เกิน 3 เดือนก่อนเดินทาง และมีเอกสารรับรองปลอดโควิดใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และตรวจหาเชื้ออีกครั้งในประเทศไทยไม่พบเชื้อ ลดวันกักตัวเหลือ 7 วัน ยกเว้นผู้ที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกาให้กักตัว 14 วัน 2. คนไทยเดินทางจากต่างประเทศ มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิดอย่างน้อย 14 วัน ไม่เกิน 3 เดือน ไม่มีเอกสารรับรองปลอดโควิด ผลการตรวจหาเชื้อในประเทศไทย 2 ครั้งไม่พบเชื้อ ลดวันกักตัวเหลือ 7 วัน และ 3. คนต่างชาติไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด มีเพียงเอกสารรับรองปลอดโควิด 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางลดวันกักตัวเหลือ 10 วัน เริ่มดำเนินการ 1 เม.ย. 64 เป็นต้นไป และในระยะต่อไป ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 หากฉีดวัคซีนให้บุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเสี่ยงป่วยรุนแรงอย่างน้อยร้อยละ 70 และประชาชนที่ทำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้รับวัคซีนครบตามเป้าหมาย บางพื้นที่อาจผ่อนคลายเป็นต้องกักตัว ซึ่งจะพิจารณาตามสถานการณ์แต่ละพื้นที่ต่อไป

#### 2.ผ่อนคลายมาตรการช่วงสงกรานต์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กำลังหารือ ศบค. รวมถึง ก.สาธารณสุข ก.มหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สิ่งสำคัญที่สุด คือ ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในระลอกใหม่ จะมีความชัดเจนก่อนสงกรานต์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, mcot, Chiangmai-mail, Pattayamail)

-รมว.สธ. ระบุ ศบค.ชุดเล็กเตรียมเสนอมาตรการผ่อนคลาย 15 มี.ค. นี้ กำหนดเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรก 1 เม.ย. จะมีการนับจำนวนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนทั่วประเทศ อาจเสนอปรับพื้นที่ปรับสีในแต่ละจังหวัดให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ที่ฉีดวัคซีน ส่วนชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยจะผ่อนคลายกระบวนการ รวมถึงกำหนดมาตรการกักตัว และอาจเสนอให้ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินถึง 31 พ.ค. แต่จะยังคงพ.ร.บ.โรคติดต่อ โดยอาจเสนอใช้ใน ระยะที่ 2 คือ ตั้งแต่ 1 มิ.ย. เป็นต้นไป ส่วนการผ่อนคลายระยะที่ 3 น่าจะช่วงวันที่ 1 ต.ค.64

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ผู้จัดการ, แนวหน้า, สยามรัฐ, js100)

-นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ครม. จะหารือถึงกรอบมาตรการการเล่นน้ำสงกรานต์ โดย ศบค. ชุดเล็ก จะมีการประชุมวันที่ 11 มี.ค.นี้ ก่อนจะกำหนดมาตรการ เพื่อเสนอ ศบค.ชุดใหญ่ 15 มี.ค. ทั้งนี้ มาตรการสงกรานต์ปีนี้ไม่มีข้อห้าม แต่ต้องจัดให้เหมาะสม สามารถมีขบวนแห่ การละเล่นพื้นบ้าน ขึ้นรถกระบะสาดน้ำได้ แต่ต้องจำกัดจำนวนคน การแสดงคอนเสิร์ตหรือดนตรีสดต้องเว้นระยะห่าง

### มาตรการของ ศบค. สธ. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, บ้านเมือง, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ประชาชาติ, js100, thaipbs, bbc, newtv, one31, workpointtoday, infoques, springnews, isaranews, kaohoon, mcot, thebangkokinsight, TNN) ทีวี่ช่อง 7,9,TNN,NBT,Thaipbs

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ระบุว่า นายกรัฐมนตรี และครม.บางส่วนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด จะเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโค

วัด 19 ในวันที่ 12 มี.ค.นี้ ที่สถาบันบำราศนราดูร ผู้ที่อายุเกิน 60 ปีจะต้องฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา ส่วนผู้ที่อายุต่ำกว่า 60 ปี ให้ฉีดวัคซีนซิโนแวค โดยต้องไปฉีดที่ รพ. เพื่อรอสังเกตอาการ 30 นาที

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผจก., สยามรัฐ, mcot, Chiangmai-mail, Pattayamail, Sondhitalk)

-ร.มว.สธ. พร้อมด้วย ร.มช.สธ. ปลัด สธ. และคณะผู้บริหาร สธ. ร่วมตรวจรับวัคซีนจาก บ.แอสตราเซนเนกา 117,300 โดส มาถึงไทยเมื่อ 24 ก.พ. 64 และส่งมอบให้สธ. ในวันที่ 9 มี.ค. พบว่า วัคซีนอยู่ในสภาพสมบูรณ์และเก็บเข้าคลังวัคซีนกรมควบคุมโรคที่ควบคุมอุณหภูมิตามมาตรฐาน หลังจากนั้นนำไปฉีดให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่อายุมากกว่า 60 ปี สำหรับวัคซีน บ.ซิโนแวค อีก 8 แสนโดส ทางการจีนคาดว่าจะมาถึงไทย 25 มี.ค.นี้

-นายหยาง ชิน อุปทูต รักษาการแทนเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ระบุ วัคซีนซิโนแวคล็อต 2 ที่จะมาถึงไทย ไม่ติดปัญหาเรื่องการส่งออก วัคซีนแน่นอน และยังได้มีการหารือถึงข้อตกลงวัคซีนพาสปอร์ตร่วมกันระหว่างสองประเทศ ที่จะใช้หลักเกณฑ์ร่วมกันแบบบับเบิล พร้อมขอให้ไทยตั้งศูนย์กลางการฉีดวัคซีนให้กับคนจีน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ ร.มช.สธ. ระบุ หลังตนรับวัคซีนโควิด19 เข็มแรกของซิโนแวค ไม่มีผลข้างเคียง พร้อมยืนยันว่าวัคซีนปลอดภัยทุกยี่ห้อ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (คมชัดลึก, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ศูนย์ข่าวแพซิฟิก, สยามรัฐ, js100)

-ศบค. เผย พบผู้ลักลอบเข้าประเทศ 2 ราย เป็นชายสัญชาติเมียนมา อายุ 23 ปี และ อายุ 24 ปี เข้าไทยผ่านเส้นทางธรรมชาติจากมาเลเซีย เมื่อ 2 มี.ค. 64 ตรวจพบเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 64 ทั้งคู่ไม่มีอาการ และรักษาตัวอยู่ที่ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (mcot)

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับตัวอย่างวัคซีนโควิด 19 ของ บ.แอสตราเซนเนกา 23 ชนิด ชนิดละ 10 โดส มาตรวจสอบคุณภาพ โดยมีทั้งส่วนที่เหมือนและแตกต่างจากวัคซีนของซิโนแวค โดยส่วนที่เหมือนกัน คือ ทางกายภาพ ตรวจสี ตะกอนของวัคซีน ใช้เวลาไม่แตกต่างกันมาก ส่วนที่แตกต่างกันและอาจใช้เวลานาน คือ การตรวจความแรงและเอกลักษณ์ของวัคซีน ซึ่งวัคซีนของแอสตราเป็นวัคซีนใหม่ จึงใช้เวลาการตรวจนานกว่า ใช้ระยะเวลา 3 วัน เชื่อว่าทันต่อกำหนดการที่จะมีการฉีดวัคซีนให้กับ นายกฯ ในสัปดาห์นี้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน)

-นพ.เฉวตสรร นามวาท รก.ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน เผย ขณะนี้มีการฉีดวัคซีนไปแล้วเกือบ 3 หมื่นราย จากเป้าหมายทั้งหมดประมาณ 1.1 แสนรายทั่วประเทศ ซึ่งจะฉีดครบตามเป้าหมายอีกประมาณ 1 เดือนครึ่ง ที่ผ่านมามีรายงานผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ 900 กว่าราย ซึ่งต้องแยกให้ออกระหว่างอาการหลังการฉีด กับอาการแพ้วัคซีน เพราะโดยทั่วไปแล้วคนที่ฉีดวัคซีนเสร็จใหม่ ๆ จะมีอาการเจ็บปวดแขนได้ แพทย์จะเฝ้าดูอาการประมาณ 30 นาที ส่วนผู้ที่แพ้วัคซีนก็แบ่งเป็นแพ้เล็กน้อยถึงปานกลาง กับแพ้แบบรุนแรง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผจก., JS100)

-นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา เผยความคืบหน้าการสอบสวนโรคสองสามีภรรยาที่ขายอาหารในโรงงานฟู้จิคูระ จ.ปราจีนบุรี ติดเชื้อโควิด มีประวัติไปตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานี ทุกสัปดาห์ ขณะปรุงอาหารไม่สวมหน้ากากอนามัย พบว่า มีผู้สัมผัสเสี่ยงในครอบครัว 4 คน พนักงานขายอาหารช่วงกลางวัน 7 คน ทั้งหมดตรวจไม่พบเชื้อในครั้งแรก กำลังรอผลตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 และกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง คือ พนักงานขายช่วงกลางวัน 3 คน พบว่า ติดเชื้อทั้ง 3 คน ส่วนพนักงานขายอาหารในโรงงานอีก 1,428 คน กำลังรอผลตรวจ ส่วนที่คลินิกหมอพนม จ.ปราจีนบุรี และที่ศูนย์การแพทย์ มศว.องครักษ์ จ.นครนายก ทั้งหมด 36 คน ตรวจหาเชื้อรอบแรกไม่พบว่าติดเชื้อ กำลังรอผลตรวจครั้งที่ 2

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ผจก., แนวนหน้า, กท.ธุรกิจ, mcot)

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. เผย ขณะนี้มี 4 บริษัทที่มายื่นขึ้นทะเบียนวัคซีน ผ่านการรับรองและมีวัคซีนเข้ามาในประเทศไทยแล้ว 2 บริษัท คือ บ.แอสตราเซนเนกา และบ.ซิโนแวค ส่วนอีก 2 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารขึ้นทะเบียน คือ วัคซีนของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน นำเข้าโดยบ.แจนเซน และวัคซีนของภารัต ไบโอเทค นำเข้าโดยบ.ไบโอจีเนเทค จำกัด

-ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก กล่าวว่า วัคซีนโควิด 19 ทั่วโลก จะขึ้นทะเบียนแบบใช้ในภาวะฉุกเฉินเกือบทั้งหมด การใช้ในแต่ละประเทศ รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบเอง บริษัทผู้ผลิตจึงจะไม่เจรจากับภาคเอกชน ดังนั้น ทางออกที่จะให้ภาคเอกชนได้ร่วมจัดซื้อลงทุนหรือบริการวัคซีนช่วยภาครัฐได้ จะต้องรวมตัวกันเจรจากับภาครัฐ และรัฐจะต้องเป็นคนเจรจากับบริษัทวัคซีน ต้องรับรอง หรือมีเงินกองทุนรับผิดชอบ กรณีมีปัญหาของวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ)

-นายสมชาย แสวงการ ประธาน กมธ.สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค เผยว่า กมธ. ได้เชิญผู้แทนจาก สธ. เข้าชี้แจงต่อการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 ให้ประชาชน ตามสิทธิของประชาชนที่เข้าถึงและได้รับวัคซีน โดยมีคำยืนยันจากผู้ชี้แจงจากกรมควบคุมโรค ระบุว่า คนไทย จะได้รับการฉีดวัคซีน 63 ล้านโดสได้ครบภายในปี 2564 อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ ( )

-ผู้ว่าฯตาก พร้อม นพ.สสจ.ตาก และคณะลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่ อ.แม่สอด ที่ยังพบผู้ป่วยยืนยันสะสมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อในชุมชนอิสลามบำรุง จึงมีคำสั่งให้ปิดสถานที่และห้ามผู้ใดเข้า-ออกชุมชนอิสลาม เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ด้านทีมสอบสวนโรคได้ตรวจคัดกรองเชิงรุกตามสถานการณ์ ตั้งเป้าตรวจเชื้อประมาณ 300 คน หากไม่พบเชื้อเลยจะเปิดคลายล็อกได้ หากมีคนติดเชื้อจำนวนมากชุมชนนี้อาจเป็นสถานที่กักตัวในชุมชนต่อไป จนครบ 14 วัน

**สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)**

-กทม. คลายล็อก 50 เขต เปิดให้บริการงานทะเบียนวันเสาร์ตามปกติ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เปิดให้บริการจุดบริการด่วนมหานคร 8 แห่ง ตั้งแต่ 15 มี.ค. 64 เน้นย้ำหน่วยงานถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามที่ สธ. กำหนด โดยพิจารณากำหนดจำนวนผู้รับบริการอย่างเหมาะสม และนำระบบจองคิวออนไลน์ มาใช้ในการบริหารจัดการจำนวนผู้มาขอรับบริการ

**สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามกีฬา) เว็บไซต์ (BBC)**

-ศ.ดร.นพ.วิพร วิประกษิต ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเวชศาสตร์ ระดับโมเลกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ อธิบายเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างอาการแพ้กับ อาการไม่พึงประสงค์ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่ได้รับวัคซีนทุกชนิด โดยเฉพาะวัคซีนโควิด 19 โดยอาการไม่พึงประสงค์ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ อาการเฉพาะที่ เช่น ปวดบริเวณที่ฉีด บวมแดง แขนงอ และอาการทั่วร่าง เช่น มีไข้ต่ำ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย อาการมักจะหายไปเองภายใน 1-2 วัน ส่วนอาการแพ้วัคซีนจะมีอาการรุนแรง เช่น มีไข้สูง แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก ปวดศีรษะรุนแรง ปากเปื่อย กล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นต้น โดยอาการที่อาจเห็นชัด คือ การเกิดผื่นแพ้บริเวณผิวหนัง ปฏิกริยาบริเวณตำแหน่งที่ฉีด บางคนบวม แดง เจ็บแขน ยกแขนไม่ แต่ถ้าถึงระดับที่เรียกว่าแพ้วัคซีน จะมีระดับความรุนแรงที่เริ่มจากผื่นขึ้นไปจนถึงแบบรุนแรงที่เรียกว่า Anaphylaxis

**สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ)**

-สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับเอไอเอส บ. POMO กลุ่มผู้ประกอบการบริหารจัดการท่าเรือ และสมาคมธุรกิจเรือยอชต์ไทย จัดทำ “โครงการกักตัววิถีใหม่บนเรือยอชต์-Digital Yacht Quarantine” สำหรับนักท่องเที่ยว 14 วัน ด้วยสายรัดข้อมือติดตามสุขภาพอัจฉริยะ เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19 มีประสิทธิภาพ ช่วยลดความเสี่ยงให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพิ่มความสะดวกในการติดตามตรวจสอบสุขภาพนักท่องเที่ยว มีระบบตรวจอุณหภูมิร่างกาย จังหวะหัวใจ ความดัน โดยข้อมูลจะถูกส่งผ่านโครงข่ายของเอไอเอส ซึ่งกระจายสัญญาณครอบคลุมทะเลอันดามันทั้งหมด

**ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ**

**กรม.มีมติแต่งตั้ง**

**สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ)**

-กรม.มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางปฐมพร ศิริประภาศิริ ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) (ด้านเวชกรรม) สป.สธ., นายวิศิษฐ์ ตั้งนภากร เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการพ.บ้านแพ้ว

**สถานการณ์หมอกควัน**

**สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ( สยามรัฐ, มติชน, thailandplus, thaipbs)**

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย สถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ มอบหมายให้สคร.ที่ 1 จ.เชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ติดตามสถานการณ์ และเฝ้าระวังภัยสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด รวมถึงสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนป้องกันตนเอง ปัญหาหมอกควันส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความเสี่ยงป่วยจาก 4 กลุ่มโรค ได้แก่ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ และกลุ่มโรคตาอักเสบ แนะนำประชาชนกลุ่มเสี่ยงดูแลสุขภาพเนื่องจากหากป่วยแล้วอาจเจ็บป่วยหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพมากกว่าประชาชนทั่วไป ขอให้ประชาชนในพื้นที่ยึดหลัก 3 ม. คือ ไม่เผาไร่สวนและขยะต่างๆ ไม่เสี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน และไม่ป่วย โดยการป้องกันตนเอง รวมถึงเช็คค่าฝุ่นจากแอปฯ Air4Thai ก่อนเดินทาง

**สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ( มติชน, ไทยโพสต์ ) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน)**

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ประชุมทางไกลศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมกับสสจ. ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เผยว่า มีข้อสั่งการ ดังนี้ 1. เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขในระดับจังหวัดและเขตสุขภาพ เพื่อยกระดับการปฏิบัติการและบูรณาการการจัดการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 2. เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และสื่อสาร แจ้งเตือนความเสี่ยงและวิธีการปฏิบัติตน การดูแลสุขภาพแก่ประชาชน 3. เฝ้าระวังการเจ็บป่วยใน 4 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบผิวหนัง และระบบตา รวมทั้งให้รายงานผู้ป่วยที่มีการรักษาในสถานพยาบาลทุกวัน หรือหากมีผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) เข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉินมากกว่าปกติให้รายงานทันที 4.การดูแลและป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยให้ทีมหมอกประจำตัว (3 หมอ) ลงพื้นที่ ออกเยี่ยมบ้าน ให้การดูแลสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะ 4 กลุ่มเสี่ยงสำคัญ ได้แก่ ผู้ป่วยโรคหอบหืด ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเล็ก เตรียมความพร้อมของสถานพยาบาล เตรียมสำรองยา เวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ให้มีความพร้อม เปิดคลินิกมลพิษในสถานบริการสาธารณสุข และสนับสนุนหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน และ 5 ประสานงานการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งการลดแหล่งกำเนิดมลพิษ การสื่อสารและการปกป้อง ดูแลประชาชน จนกว่าสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก จะกลับสู่ภาวะปกติ

**สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ( มติชน)**

-นส.มช.ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากฝุ่นพิษ เนื่องมีการเรียนการสอนตามปกติ ทำให้คน.มีอาการป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ บางรายถึงกับมีเลือดไหลออกมาจากจมูก นส.ส่วนหนึ่งโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กระบุว่า ฝุ่นหนักขนาดนี้มหาวิทยาลัยไม่มีมาตรการป้องกัน ทำได้แค่ใส่แมสก์อย่างเดียว จะเป็นโรคปอดกันหมดแล้ว โดยทาง มช. ได้โพสต์ภาพ การมอบหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 ให้แก่นส. 10,000 ชิ้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่เพียงพอ ด้าน นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เผยว่า กรมป่าไม้ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ป่าภาคเหนือ โดยใช้

## ประเด็นข่าว

มาตรการเชิงรุก "ซิงเก็บบ" โดยได้จัดทำแผนงานซิงเก็บบเชื้อเพลิงที่อยู่ในเขตป่าไม้ เพื่อเป็นการลดความรุนแรงของไฟป่าที่จะเกิดขึ้น

**กัญชาทางการแพทย์**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)

-วันที่ 10 มี.ค. 64 กรมการแพทย์แผนไทยฯ จัดพิธีลงนาม MOU การจัดงาน "ครบเครื่องเรื่องกัญชาและเส้นใยสมุนไพร" ระหว่าง 3 หน่วยงาน โดยมี พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ลงนามร่วมกับ พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ์ ประธานเครือข่ายพลังภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย นายสมพล ศรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บมจ. เอ็ม บี เค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)

-นายจิระวัฒน์ รังสี อายุ 53 ปี ประธานวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์แบบผสมผสาน อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เปิดเผยว่า วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรกัญชา เพื่อวิจัยทางการแพทย์แบบผสมผสานของ ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ถือเป็นแห่งแรกของ จ.นครพนม นำร่อง 50 ต้น ใช้ระยะเวลาปลูกมาประมาณ 4-5 เดือน เริ่มสามารถเก็บผลผลิตได้ เพื่อเข้าสู่กระบวนการวิจัยร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องคือ สสจ.นครพนม สสอ.ศรีสงคราม เพื่อต่อยอดการพัฒนา และไขว้ผลงานความสำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เตรียมพร้อมจัดงานตลาดกัญชาชุมชนแห่งแรกของเขตสุขภาพที่ 8 ในวันที่ (10 มี.ค.) ตั้งแต่ ณ วิสาหกิจชุมชนตำบลนาคำ หนองแคนช้าง บ้านโพนงาม ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โดยมี นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 8 นพ.สสจ.จ.นครพนม รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมงาน

-ด้านการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เผยว่า ปลายเดือนมี.ค. - ต้นเดือนเม.ย.นี้ จะเปิดลงทะเบียนเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการปลูกพืชกัญชา และกัญชาเชิงพาณิชย์ โดยให้เครือข่ายผู้ปลูกใบยาสูบของ ยสท. กว่า 13,000 ครัวเรือนเข้าร่วมก่อน จากนั้นจึงขยายให้เกษตรกรทั่วไปเข้าร่วมลงทะเบียนได้ โดยการทำการธุรกิจกัญชาที่ถูกต้องจะได้ปลูกเพื่อมาใช้ผสมขายในบุหรี่ยี่ แต่จะมีการวิจัย เพื่อนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ยา และภาคอุตสาหกรรม โดยยสท.มีความร่วมมือกับอบก. และ อบย. หากทำได้จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น จากเดิมปลูกใบยาสูบมีรายได้ปีละ 23,000 บาทต่อไร่ หากปลูกกัญชาจะมีรายได้ 250,000 บาทต่อไร่ นอกจากนี้ ยสท.กำลังรื้อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวงเพื่อปลดล็อกให้การยาสูบฯ สามารถทำกัญชาที่ถูกต้องได้เป็นทางการ น่าจะเสร็จสิ้นภายใน 1-2 เดือนนี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (bangkokbiznews)

-วิสาหกิจชุมชนเพื่อเศรษฐกิจทางเลือก จ.สตูล ในโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ รพ.สต.บ้านเขาแดง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล สามารถปลูกกัญชาสายพันธุ์ไทยทางกระบอกได้สำเร็จ โดยทางวิสาหกิจชุมชนสามารถใช้ประโยชน์หรือจำหน่าย ใบ/กิ่ง/ราก/ลำต้น ส่วนดอกเมื่อโตเต็มที่ส่งมอบกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งในพื้นที่จ.สตูลมีคลินิกกัญชา 3 แห่ง คือ 1. รพ.ละงู 2. รพ.สตูล 3. โรงแรมทุ่งหว้า(จะเปิดอย่างเป็นทางการวันที่ 24 มี.ค.นี้)

**รักษากระแดด ต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญ**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ( สยามรัฐ, ไทยโพสต์, nation, sanook, thailandplus, newtv)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า โรคกระแดดสามารถพบได้บ่อยถึง 90% ในคนที่มีอายุมากกว่า 50 ปี พบมากในบริเวณที่โดนแสงแดดเป็นเวลานานๆ เช่น ใบหน้า ไหล่ แขน และหลังมือ ทำให้ผู้ป่วยกังวลและส่งผลถึงรูปลักษณ์ที่ ไม่สวยงาม รอยโรคเป็นสีน้ำตาลเข้ม อาจจะมีขนาดใหญ่ได้ถึง 6 ซม. การรักษาทำโดยผู้เชี่ยวชาญ สามารถทำให้รอยโรคสีจางลง แต่มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้ค่อนข้างบ่อย

**เพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ( thailandplus )

-นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผอ.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สรพ. ร่วมกับ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และ บ. บี.บราวน์ (ประเทศไทย) จก. ลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการเพิ่มการผลิต ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและส่งเสริมการทำความสะอาดมือ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 แก่กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ในสถานพยาบาล 50 แห่งในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาด และกลุ่มเกษตรกรผู้มียาได้น้อยในพื้นที่ชนบทในประเทศไทย ผ่านการส่งเสริมการทำมาสะอาดมือ และการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่ได้มาตรฐาน

**สิทธิบัตรทอง**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ( สยามรัฐ สก๊อปพิเศษ )

-นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. เปิดการประชุมผู้บริหาร สปสช. สัญจร (วาระพิเศษ) เรื่อง การจัดทำแผนขับเคลื่อนงานรองรับตามนโยบายเลขาธิการใหม่ ได้มีการกำหนด 7 ประเด็นในการระดมสมองประกอบด้วย 1.นโยบายยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเชิงรุก 2.การเทน้ำหมักมุ่งมั่นดูแลประชาชนเชิงรุก 3.การบริหารการจ่ายและการตรวจสอบ 4.เทคโนโลยีสารสนเทศ 5.การกำกับติดตามและประเมินผล 6.การจัดซื้อจัดจ้าง และ 7.การบริหารทรัพยากรบุคลากร โดยหัวใจสำคัญของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คือการมีประชาชนเป็นเป้าหมายในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ต้องหันกลับมาดูว่าการทำงานวันนี้เราอยู่ห่างเป้าหมายนี้หรือไม่โดยยึดกับหลักเกณฑ์ ดังนั้นจะต้องมีการรับฟังความเห็นมากขึ้น เน้นการมีส่วนร่วมพร้อมจัดการตอบสนองเชิงรุก

**ความร่วมมือซีพีทีพี**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.รับทราบการดำเนินการจัดทำกรอบการทำงานเพื่อติดตามการจัดทำแผนงานการดำเนินการ เพื่อปรับตัวของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามข้อสังเกตของ กมธ. วิสามัญพิจารณาศึกษาผล กระทบจากการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและ

## ประเด็นข่าว

ก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ของสภาผู้แทนราษฎร โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการรายประเด็น 8 คณะ ซึ่งคณะที่ 2 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข มี รมว.สธ. เป็นประธาน โดยทั้ง 8 คณะจะเร่งจัดทำกรอบการทำงานเพื่อติดตามการจัดทำแผนงานการดำเนินการฯ รวบรวมข้อมูลและจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพร้อมและเงื่อนไขในการขอเจรจาเข้าร่วมความตกลง CPTPP ของไทยเสนอกรมต่อไป

**ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (prachachat) คอลัมน์ รอบรู้เรื่องอาหารปลอดภัย

-นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีการนำพลาสติก Food Grade ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร เนื่องจากมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สะอาด ไม่มีสารอื่นปนเปื้อนกับอาหารในปริมาณที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่ทำให้คุณภาพและรสสัมผัสของอาหารเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ต้องเลือกชนิดพลาสติกที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้ ทนต่ออุณหภูมิสูงได้ โดยสังเกตฉลากที่มีเครื่องหมาย มอก. หรือมีฉลากแจ้งชื่อผลิตภัณฑ์ ชนิดของพลาสติก อุณหภูมิใช้งาน ข้อความแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานและชื่อผู้ผลิต นอกจากนี้ รัฐบาลได้จัดทำ Road map การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 61-73 โดยมีเป้าหมายในการลดและเลิกใช้พลาสติก ให้นำมาใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้น แนวโน้มของพลาสติกชีวภาพที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในปี 2563 – 2570 คาดการณ์ว่าทั่วโลกมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงขึ้น คาดว่าการส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายมีเพิ่มมากขึ้น